

## ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.-มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม)

### ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอพ.สธ.-มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม (SMRF) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายปรีดา เจริญพัทธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการ คณะกรรมการอพ.สธ. พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาการ อพ.สธ. และเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุม โดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานอพ.สธ. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) ที่สอดคล้องกับแผนระดับ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนระดับ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ ๑๓ แผนปฏิรูป ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะดำเนินงานกับหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การนำโครงการมาร่วมสนองพระราชดำริกับ อพ.สธ. ควรมีการเขียนโครงการที่ถูกต้องและชัดเจน และต้องการดำเนินการใดๆ ภายใต้โครงการที่ร่วมสนองพระราชดำริกับ อพ.สธ. ต้องขอด้วยกฎหมาย
2. ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ชัดเจน โดยควรเพิ่มเติมแผนการเข้าพื้นที่ และมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานใด
3. แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด เน้นการดำเนินงานกับศูนย์ประสานงาน และท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ ควรมีการทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันภายในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริกับ อพ.สธ. และควรมีการจัดทำฐานข้อมูลที่ชัดเจน ควรมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน มีการดำเนินการด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วย
4. เสนอให้มีการคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม โดยควรเป็นกรรมการ หรือ

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม สำหรับผู้ร่วมโครงการกับมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม ควรตั้งเป็น คณะทำงานเฉพาะกิจ

5.การดำเนินงานในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) อพ.สธ. มีการเก็บข้อมูลทรัพยากรผ่าน Mobile phone ผ่าน Tablet ผ่าน Desktop เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา ผ่านใบงาน ๙ ใบงานและจะมีการตรวจสอบความถูกต้องโดย อพ.สธ. ก่อนนำลงฐานข้อมูล



